
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒  
ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๓  นาฬิกา 

เนื ่องจากนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ไปราชการต่างประเทศ  เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามแล้ว  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม   
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ถาม  
นายกรัฐมนตรี 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวรชัย  เหมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสมุทรปราการ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  วิกฤตการณ์น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กระทู้ถามในลําดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามในลําดับที่  ๓   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

(สําเนา)
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสัมพันธ์  ต้ังเบญจผล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุโขทัย  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนน 
ทางหลวงหมายเลข  ๑๒  จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสมคิด  เชื้อคง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุบลราชธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการต่อสัญญาครูอัตราจ้างตามโครงการ
ไทยเข้มแข็ง  (Sp2)  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๒  
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสาคร  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกระบี่  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การจัดต้ังมหาวิทยาลัยอันดามัน  จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๓   
(สมัยสามัญทั่วไป)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

กระทู้ถามในลําดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ลพบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวธีรรัตน์  สําเร็จวาณิชย์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  แผนงานการก่อสร้างและขยายถนนในเขต
ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 
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เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ได้มีสมาชิกฯ  
เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ  ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ.  ....  แทนตําแหน่ง 
ท่ีว่างลง  ๑  ตําแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ท่ีประชุมได้มีมติเลือก  นายพ้อง  ชีวานันท์  เป็นกรรมาธิการแทน  นายองอาจ  
วงษ์ประยูร 

จากน้ัน  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานศาลยุติธรรม  โดยเป็นการพิจารณา 
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๒  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕  คือ 

๑. รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๑  และ  ๒๕๕๐  ของสํานักงานศาลยุติธรรม   

๒. รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๒  และ  ๒๕๕๑  ของสํานักงานศาลยุติธรรม 

๓. รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๓  และ  ๒๕๕๒  ของสํานักงานศาลยุติธรรม 

จากน้ัน  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  นางกมลทิพย์  
กรวิจิตรกุล  นายพรางเพชร  สิทธิทูล  นางสาวอุทุมพร  เผ่าสุวรรณ  นางสมบูรณ์   
ฐาปนะดิลก  และนางวิภาพร  คุ้มม่วง  ผู้แทนจากสํานักงานศาลยุติธรรม  เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔   

ท่ีประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   
ตามมาตรา  ๑๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๒  ฉบับ  คือ   
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๑. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้
ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

๒. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  จะอภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้  นางพรพิมล  บุนนาค  ผู้อํานวยการส่วนบริหารเงินกองทุนฯ  เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๘  ตามท่ีรัฐมนตรีร้องขอ 

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงานทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าว  ไปในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๒  นาฬิกา 

 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รักษาราชการแทน 
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